



Ai muốn biết wudu của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - thì đây là nó.

Ông Abdu Khair thuật lại: Ông Ali - cầu xin Allah hài lòng về ông - đến thăm chúng tôi, và ông đã lễ nguyện salah rồi. Nhưng ông lại đòi một chậu nước. Chúng tôi nói chắc chắn ông ấy muốn dạy chúng tôi làm wudu bởi vì ông đã lễ nguyện salah rồi. Thế là chậu nước được mang đến cho ông, ông đổ nước lên bàn tay phải và rửa hai bàn tay ba lần, rồi ông súc miệng, súc mũi ba lần, ông cho nước vào miệng và mũi từ một bàn tay, rồi ông rửa mặt ba lần, sau đó ông rửa khuỷu tay phải ba lần và khuỷu tay trái ba lần, sau đó ông cho bàn tay vào chậu rồi lau chùi đầu một lần duy nhất, sau đó ông rửa bàn chân phải ba lần, kế tiếp là bàn chân trái ba lần, rồi ông nói: "Ai muốn biết wudu của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người - thì đây là nó."

[Sahih (chính xác)] [Do Ibnu Maajah ghi - Do Al-Nasaa-i' ghi - Do Abu Dawood ghi - Do Ahmad ghi]

Đây là hadith dài trình bày về cách thức làm wudu của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người. Hadith do ông Abdu Khair thuật lại rằng ông Ali đến thăm họ sau khi ông ấy đã lễ nguyện salah. Ông đến và yêu cầu mang đến cho ông ấy một chậu nước. Mọi người ngạc nhiên khi ông đòi chậu nước vì ông đã lễ nguyện salah rồi. Tuy nhiên, sau đó, mọi người mới biết rằng ông muốn dạy họ cách thức làm wudu của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người. Họ mang chậu nước đến cho ông. Ông đổ nước lên bàn tay phải và rửa đôi bàn tay của ông ba lần. Sau đó ông súc miệng và súc mũi ba lần, ông cho nước vào miệng và mũi từ bàn tay đã lấy nước. Sau đó ông rửa mặt ba lần, phạm vi gương mặt là từ phần chân tóc trên trán đến phần dưới cằm theo chiều dọc còn chiều ngang là từ tai bên này đến tai bên kia. Sau đó, ông rửa khuỷu tay phải ba lần từ đầu ngón tay cho đến cùi chỏ. Kế đến ông rửa khuỷu tay trái cũng tương tự như thế. Rồi ông lau vuốt đầu một lần duy nhất. Sau đó, ông rửa bàn chân phải ba lần rồi đến bàn chân trái cũng ba lần. Sau đó, ông cho biết đó chính là cách thức làm wudu của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người.

<https://sunnah.global/hadeeth/vi/show/8375>

